



ประกาศสภรณออมทรพยครุสุรินทร จรกัถ

ที่ ๖๕/๒๕๖๖

เรอง รยชอผูที่ไดรบการสรรหาสมาชกเปลอกลงเบง  
กรรมาการดําเนนการ และคณะผูตรวจสอบกจการ ประจําปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามทีประธาณคณะกรรมาการสรรหาสมาชกเปลอกลงเบงกรรมาการดําเนนการ และคณะ  
ผูตรวจสอบกจการ ประจําปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ไดดําเนนการประกาศผูมีลทธธรรบการสรรหาสมาชกเปลอกลงเบง  
กรรมาการดําเนนการ และคณะผูตรวจสอบกจการสรรหา ความละเอียดทรบแลวณั้

อาศัยอานาจตามคววมในระเบียบสรรหาออมทรพยครุสุรินทร จรกัถ ว่าดวयरการสรรหาสมาชก  
เปลอกลงเบงกรรมาการดําเนนการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๐ (แกไขเพมเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ชอ ๑๕ และ  
ระเบียบสรรหาออมทรพยครุสุรินทร จรกัถ ว่าดวयर การสรรหาสมาชกเปลอกลงเบงคณะผูตรวจสอบกจการ  
สรรหา พ.ศ. ๒๕๕๐ ชอ ๑๐ (๙) จงขอประกาศรยชอผูไดรบการสรรหาสมาชกเปลอกลงเบงกรรมาการดําเนนการ  
และ คณะผูตรวจสอบกจการ ประจําปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ดงนี้

๑. ดําเนนการกรรมาการดําเนนการ ดงนี้

๑.๑เขตเลอกลงที่ ๓ สรรหาแทนดําเนนการที่วาง จํานวน ๑ ดําเนนการ อยู่ในวาระ ๒ ปี

ประกอบดวयर สมาชิกสรรหาที่ปลุบดจงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตสํานักงานเขตพ้นที  
การศีกษาประณศีกษาสุรินทร เขต ๓ ในเขตอําเภอปราสาท, อําเภอกาบเชิง, อําเภอพนมดงรัก, วิทยาลัยการ  
อาชียปราสาท เลอกลงกรรมาการได้ ๑ คน เนองจากขณะนั้กรรมาการหนวยอําเภอปราสาท มีอยู่ในดําเนนการ ๑ คน  
สมาชกทีจะสมัครเพื่อสรรหาในเขตนี้ดองเบงสมาชกในอําเภอกาบเชิง, อําเภอพนมดงรัก จะไดรบการสรรหาเพียง  
๑ ดําเนนการ

มีผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน ๑ คน

หมายเลข	ชอ-สกุล	เลขทะเบียน	ดําเนนการ	สังกัด	อําเภอ
๑	นายจรงรักษ อ้วประโคน	๑๖๙๔๑	ข้าราชการบํานาญ	สพป.สุรินทร เขต ๓	พนมดงรัก

ในการสรรหาสมาชกหากมีผู้สมัครไม่เกนจํานวนกรรมาการในดําเนนการใดใหถือว่าผู้สมัครใน  
ดําเนนการนั้เบงผู้ไดรบการสรรหา ดงนั้

เขตเลอกลงที่ ๓ มีผู้สมัครรับการสรรหาเทากั้บจํานวนดําเนนการที่วางจงไม่ต้องมีการลงคะแนน  
สรรหาสมาชกเปลอกลง

**๑.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๕ สรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง อยู่ในวาระ ๒ ปี**

ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตอำเภอท่าตูม, วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี เลือกกรรมการได้ ๑ คน เนื่องจากขณะนี้กรรมการในหน่วยอำเภอท่าตูม มีอยู่ในตำแหน่ง ๑ คน สมาชิกที่จะสมัครเพื่อสรรหาเป็นกรรมการในเขตต้องเป็นสมาชิกใน อำเภอชุมพลบุรี จะได้รับการสรรหาเพียง ๑ ตำแหน่ง

**มีผู้สมัครรับการสรรหา จำนวน ๑ คน**

หมายเลข	ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียน	ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ
๑	นายสุรพล เป็นพุ่มพวง	๒๕๒๓๘	ข้าราชการบำนาญ	สพป.สุรินทร์ เขต ๒	ชุมพลบุรี

ในการสรรหาสมาชิกหากมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนกรรมการในตำแหน่งใดให้ถือว่าผู้สมัครในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหา ดังนั้น

**เขตเลือกตั้งที่ ๕** มีผู้สมัครรับการสรรหาเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ว่างจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้ง

**๒. ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน ๑ คณะ ดังนี้**

**๒.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ สรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คณะ**

**อยู่ในวาระ ๒ ปี**

ให้มีการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการเพียงหนึ่งคณะประกอบด้วย ตำแหน่ง ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์หนึ่งคน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อีกสี่คน

**มีผู้สมัครรับการสรรหา จำนวน ๑ คณะ**

หมายเลข	ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียน	ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ
๑	นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล	๒๘๕๙๖	ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน	สพป.สุรินทร์ เขต ๑	เมืองสุรินทร์
๒	นายสุชาติ คำบุญธิติสกุล	๓๐๕๔๒	ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน	สพม.สุรินทร์	เมืองสุรินทร์
๓	นายประสงค์ เกตุไธสง	๒๖๐๔๖	ข้าราชการบำนาญ	สพป.สุรินทร์ เขต ๑	เมืองสุรินทร์
๔	นางอัญชลี นามพรหม	๑๗๕๔๐	ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน	สพป.สุรินทร์ เขต ๒	รัตนบุรี
๕	นายณภปน กฤตยารวรรค์	๑๗๖๔๓	ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสังข์	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	บัวเชด

กรณีมีผู้สมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพียงคณะเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ถือว่าผู้สมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะนั้นเป็นผู้ได้รับการสรรหา

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการนำรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายคำปุ่น บุญเชิญ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด